

ผลการแก้ไขปัญหา

จากปัญหาดังกล่าว ก่อให้เกิดความร่วมมือกันแก้ไขปัญหาตามแนวทางพระราชรัฐ ของส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่ และจิตอาสา ร่วมกันทำกิจกรรมรณรงค์การเก็บขยะบริเวณชายหาด และแหล่งท่องเที่ยวเป็นประจำทุกสัปดาห์ ทำให้ปัจจุบันปริมาณขยะ ทั้งบนบกและขยะในท้องทะเลมีปริมาณลดลง และเริ่มหมดไปจากแนวชายหาดเกาะช้าง ส่งผลให้ภูมิทัศน์ ของชายหาดเกาะช้างซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดตราด มีความเป็นระเบียบสวยงามและสะอาดมากยิ่งขึ้น

ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินการ

ในช่วงลมมรสุม เกิดคลื่นลมแรงทำให้มีขยะลอยมาตามความแรงของกระแสน้ำที่มีทิศทางเข้ามา ยังชายหาด ขยะที่พบส่วนใหญ่มีขยะจากธรรมชาติ เช่น ใบไม้ เศษไม้ และขยะที่เกิดจากมนุษย์ เช่น ถุงพลาสติก ขวดน้ำ กล่องโฟม ฯลฯ ขยะเหล่านี้พัดมากับกระแสน้ำ นำขยะตามที่ต่างๆ เข้ามาบริเวณชายหาด ซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติ และไม่สามารถควบคุมได้ ประกอบกับประชาชนบางส่วนยังคงทิ้งขยะไม่ถูกที่ ทำให้บางช่วงเวลายังคงพบขยะบริเวณชายหาดเกาะช้าง ต้องแก้ไขปัญหาด้วยการเก็บขยะบริเวณชายหาดและแหล่งท่องเที่ยวเป็นประจำทุกสัปดาห์

ข้อเสนอแนะ

การจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ และเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมต้องอาศัยความร่วมมือกันของทุกฝ่าย ทั้งในเรื่องของการทิ้งขยะให้ถูกที่ ประกอบกับการสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนที่จะเติบโตมา เป็นผู้ใหญ่ในอนาคต รวมทั้งกลุ่มคนทุกฝ่ายมีระเบียบวินัย และมีจิตอาสาในการทำความสะอาดดูแลสถานที่ให้มีความสะอาดอยู่เสมอ นอกจากนี้ยังต้องทำให้เป็นกิจลักษณะและมีความต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขยะขึ้นอีก

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ

การแก้ไขปัญหาขยะตามแนวชายหาดเกาะช้าง ประสบความสำเร็จได้ด้วยการร่วมมือกัน ของทุกฝ่ายตามแนวทางพระราชรัฐ ประกอบด้วยส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่ และจิตอาสา สะท้อนให้เห็นถึงพลังความสามัคคี และการร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติตามกฎระเบียบ มีจิตสำนึก และจิตอาสา ในการไม่ทิ้งขยะลงในทะเลและพื้นที่บริเวณชายหาด รวมทั้งร่วมกันปรับภูมิทัศน์ด้วยการเก็บขยะและทำความสะอาดพื้นที่เป็นประจำทุกสัปดาห์ และด้วยการต้องการให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาตราด จึงได้ออกประกาศแจ้งเตือนผู้ประกอบการและเรือประมงให้ความร่วมมือไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลอง และทะเล หากพบจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ซึ่งสิ่งนี้นับเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ นำไปสู่แนวทางการจัดการปัญหาขยะอย่างมีประสิทธิภาพในระยะต่อไป

ภาพกิจกรรมแก้ไขปัญหามลพิษตามแนวชายหาดเกาะช้าง



ก่อนการดำเนินงาน



หลังการดำเนินงาน

ภาพขยะบริเวณชายหาดเกาะช้างก่อนมีการทำความสะอาด



ภาพกิจกรรมแก้ไขปัญหามลพิษตามแนวชายหาดเกาะช้าง

